
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง)  
 

   วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๒ 
อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่  ๒๕ ปีที่  ๒ ครั้งที่  ๑๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน  
ท าหน้าที่ประธานการประชุม 
  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  
ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

  (๑) กระทู้ถาม     (ไม่มี) 
 

  (๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 

   ๒.๑ การขอขยายระยะเวลาในการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมาธิการและ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ดังนี้ 
         - คณ ะกรรมาธิการการคมนาคม ขอขยายระยะเวลาพิจารณ าญั ตติ  
เพ่ือพิจารณาศึกษาตรวจสอบและติดตามการด าเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพมหานคร 
นครราชสีมา และช่วงนครราชสีมา หนองคาย ออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  
         - คณะกรรมาธิการการคมนาคม ขอขยายระยะเวลาพิจารณาญัตติศึกษาและ
แก้ไขปัญหารถรับจ้างสาธารณะ ออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  
         - คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ า 
ทั้งระบบ ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
   ๒.๒ ที่ประชุมร่วมวิป ๓ ฝ่าย ประกอบด้วย วิปรัฐบาล วิปฝ่ายค้าน วิปวุฒิสภา  
โดยได้มีการหารือถึงแนวทางการประชุมรัฐสภาภายใต้สถานการณ์โควิด -๑๙ ที่ก าลังระบาดระลอกใหม่  
และที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า ให้งดประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓   
ส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการประชุมชดเชยให้งดประชุม
เช่นกัน และจะเลื่อนวาระพิจารณากฎหมายที่ยังค้างอยู่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยจะก าหนดวันประชุมชดเชยใน
เดือนมกราคม ๒๕๖๔ 
   ๒.๓ ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด–๑๙ อย่างเข้มงวด  
โดยผู้ที่จะเข้ามาภายในอาคารรัฐสภาและห้องประชุมสภา ทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เจ้าหน้าที่ และ
ผู้ติดตาม ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน และเข้ารับการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิอย่างเข้มงวด ขณะที่ 
การประชุมคณะกรรมาธิการได้ขอความร่วมมือให้เข้าประชุมเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือลดจ านวนผู้เข้าประชุม
พร้อมขอให้ก าหนดการประชุมเฉพาะที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเท่านั้น  ตลอดจนเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ 
โควิด-๑๙ อย่างใกล้ชิด และขอให้สมาชิกฯ น าผู้ติดตามเข้ามาได้แค่ ๑ คน เพ่ือลดความแออัด และป้องกันโรค
โควิด–๑๙  
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   ๒.๔ ตามที่ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติให้มีการประชุมสัปดาห์ละ ๒ วัน คือ
วันพุธและวันพฤสบดี นั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นสมควรให้งดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ 
๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ และวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพ่ือให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีโอกาส 
ลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะเยี่ยมเยียนราษฎร และร่วมท าบุญตามประเพณีเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่  โดยจะมีการ
ประชุมชดเชยในวันศุกร์ที่ ๘ และ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ 
 

   ที่ประชุมรับทราบ 
 

  (๓) รับรองรายงานการประชุม   (ไม่มี) 
 

  (๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 
 

  เรื่องด่วน 
  ๑. ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี   
เป็นผู้เสนอ)  
  ๒. ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(นายอนุทิน ชาญวีรกูล 
กับคณะ เป็นผู้เสนอ)    
  ๓. ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (นายวีระกร ค าประกอบ 
กับคณะ เป็นผู้เสนอ)    
  ๔. ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายณัฐวุฒิ ประเสริฐ
สุวรรณ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)    
  ๕. ร่างพระราชบัญญัติ อ้อยและน้ าตาลทราย (ฉบับที่  ..) พ.ศ. ....  (นายปารเมศ  
โพธารากุล กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๗,๘๓๙ คน เป็นผู้เสนอ)    
  ๖. ร่างพระราชบัญญัติ อ้อยและน้ าตาลทราย (ฉบับที่  ..) พ .ศ. ....  (นายสุรวิทย์  
คนสมบูรณ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)    
  ๗. ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย (ฉบับที่  ..) พ.ศ. ....  (นายอุบลศักดิ์  
บัวหลวงงาม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)    
  ๘. ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายสุรทิน พิจารณ์  
กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
 

  เนื่องจากเรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑ – ๘ เป็นเรื่องพิจารณาต่อจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งสมาชิกฯ ได้อภิปราย 
และผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติได้อภิปรายสรุปเสร็จสิ้นแล้ว 
 

  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับหลักการของร่าง พ.ร.บ. ด้วยคะแนน ๒๗๖ เสียง และมีมติให้ตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญ เพ่ือพิจารณาศึกษา จ านวน ๕๙ คน โดยมีระยะเวลาการแปรญัตติ ๗ วัน  
ส่วนการพิจารณาศึกษาจะใช้ร่าง พ.ร.บ.ที่คณะรัฐมนตรีเสนอเป็นหลัก 
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  ๙. ร่างพระราชบัญญั ติ ยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภู มิพิ สั ย  
และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)  
 

  นาย วิษณุ  เค รืองาม  รองนายกรัฐมนตรี  ได้ น า เสนอหลั กการและเหตุ ผลของ 
ร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้า  
เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. .... ดังนี้   
  ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีหลักการและเหตุผลส าคัญคือ ยกฐานะของศาลแขวงนครไทย 
ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัยและศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด โดยที่ปัจจุบันประชากรในจังหวัดพิษณุโลก 
จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดเชียงรายได้เพ่ิมขึ้นและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีคดีเข้าสู่การ
พิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมเพ่ิมมากขึ้น อีกท้ังสภาพเศรษฐกิจและสังคมมีความซับซ้อน ท าให้คดีที่เข้าสู่
การพิจารณาพิพากษามีความซับซ้อนมากขึ้นด้วย ดังนั้น เพ่ือให้การพิจารณาพิพากษาคดีเกิดประสิทธิภาพ 
ประชาชนผู้มีอรรถคดีและผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
สมควรยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัยและศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด เพ่ือให้ 
มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทั้งปวงที่อยู่ในเขตอ านาจ เพ่ือให้ศาลดังกล่าวมีอ านาจพิจารณา
พิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทั้งปวงที่อยู่ในเขตอ านาจ ท าให้ประชาชนที่จะต้องฟ้องคดีหรือติดต่อราชการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว ประหยัดวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังศาล  
เพราะมีระยะทางท่ีใกล้กว่าศาลจังหวัดเดิม 
 

  สมาชิกฯ ได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ในประ เด็นต่าง ๆ อาทิ  
ความเดือดร้อนที่ประชาชนได้รับหากไม่ได้มีการยกระดับศาล เนื่องจากจะท าให้ประชาชนเดินทางไปยังศาล
ด้วยความล าบากเพราะระยะทางค่อนข้างไกล ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นจ านวนมาก พร้อมทั้ง  
ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีความต่าง ๆ รวมถึงการให้ข้อมูลที่สามารถเข้าใจได้
ง่ายให้แก่ประชาชนได้รับทราบ พร้อมกันนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมถึงความจ าเป็นในการยกระดับศาลแขวง
ในจังหวัดอ่ืนๆ ด้วย นอกเหนือจาก ๓ ศาลที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ คดีแพ่งมีจ านวนค่อนข้างมาก หากมีการ
จัดตั้งศาลจังหวัดขึ้นจะท าให้การด าเนินคดีท าได้ด้วยความรวดเร็ว อันจะส่งผลให้อ านวยความยุติธรรมให้กับ
ประชาชนได้รวดเร็วขึ้นด้วยเช่นกัน 
 

  อย่างไรก็ตาม ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับงบประมาณในการจัดตั้งศาลว่า ควรควบคุมให้มี 
ความเหมาะสม ไม่จ าเป็นต้องใช้สถานที่กว้างขวาง และไม่ควรใช้งบประมาณที่มากเกินความจ าเป็นส าหรับ 
การก่อสร้างอาคารศาลที่มีขนาดใหญ่ รวมถึงงบประมาณที่จะต้องจัดสรรให้หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการยกระดับศาลในครั้งนี้  
 

   นายภพ เอครพานิช รองเลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม  ตอบชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับ 
การจัดตั้งศาลแขวงและศาลจังหวัดว่า ศาลยุติธรรมจะมีการพิจารณาว่าแต่ละศาลมีจ านวนคดีมากน้อยเพียงใด 
จึงจะมีการพิจารณายกระดับจากศาลแขวงเป็นศาลจังหวัด โดยคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม จะท าการ
พิจารณาด าเนินการจัดตั้งศาลตามความเหมาะสมกับจ านวนคดีความ รวมถึงการพิจารณาถึงความสะดวกของ
ประชาชนในการเดินทางมายังศาลด้วย โดยขอยืนยันว่า การจัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งศาลนั้น  
ได้ด าเนินการด้วยความเหมาะสมและคุ้มค่ามากท่ีสุด 
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  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจงถึงประเด็นสถานที่ตั้งของที่ท าการ 
ศาลจังหวัด ว่ามีความจ าเป็นต้องขยายขนาดของศาลให้มีขนาดใหญ่มากขึ้นเพ่ือรองรับคดีอ่ืน ๆ ในอนาคต   
ซึ่งเป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการศาลยุติธรรมที่พิจารณาเหตุผลความจ าเป็นและความคุ้มค่าของ
งบประมาณ พร้อมกันนี้ ข้อสังเกตที่สมาชิกฯ ได้อภิปรายเสนอแนะมานั้นจะขอรับไปพิจารณาต่อไป 
 

  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาล
แขวงพยัคฆภูมิ พิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. ....  ด้วยคะแนน ๓๔๓ เสียง 
และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษา จ านวน ๒๕ คน ก าหนดระยะเวลาแปรญัตติ ๗ วัน 
 

  จากนั้น สมาชิกฯ ได้เสนอให้เลื่อนระเบียบวาระการประชุมเรื่องด่วนที่ ๑๔ ขึ้นมาพิจารณา 
ต่อจากเรื่องด่วนที่ ๑๐ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อ ๕๔ (๒) ประธานฯ จึงได้ขอมติที่ประชุม
เพ่ือเลื่อนระเบียบวาระการประชุมตามที่ได้มีสมาชิกฯ เสนอ  
 

  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เลื่อนระเบียบวาระการประชุมเรื่องด่วนที่ ๑๔ ขึ้นมาพิจารณาก่อน 
ด้วยคะแนน ๓๐๙ เสียง 
 

  ๑๐. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่  ..)  
พ.ศ. .... 
 

  นาย วิษณุ  เครือ งาม  รองนายกรัฐมนตรี  ได้ น า เสนอหลั กการและเหตุ ผลของ 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังนี้ 
  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศาลปกครองในการ
ออกระเบียบเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนพิเศษและสิทธิและประโยชน์อ่ืนของข้าราชการตุลาการศาลปกครอง  
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง และพนักงานราชการและลูกจ้างส านักงานศาลปกครอง อันจะเป็นมาตรการส าคัญ
อย่างหนึ่งในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ในการอ านวยความยุติธรรมทางปกครองแก่บุคลากรของศาลปกครอง ซึ่ งคาดว่าจะใช้งบประมาณ 
ในเรื่องดังกล่าวปีละ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาทเท่านัน้ 
 

  สมาชิกฯ ได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ   
การก าหนดสวัสดิการและค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย และบุคลากร 
ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่จ าเป็นเร่งด่วน หรือเหนื่อยยากต่อการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตถึงสิทธิประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้น จะถูกใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมจ าเป็นเท่านั้นได้หรือไม่  ตลอดจนได้ให้ข้อเสนอแนะถึงประเด็น
ความเสมอภาคในการให้บริการแก่ประชาชน เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและความเท่าเทียมกัน  นอกจากนี้ 
การก าหนดสวัสดิการและค่าตอบแทนนั้น จะท าให้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
และเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครอง
แก่บุคลากรในศาล ซึ่งถือเป็นการสร้างความยุติธรรมในทุกมิติ และเป็นกลไกพิเศษในการปกครองศาล  
มีกระบวนการไกล่เกลี่ยเพ่ือจะได้อ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างรวดเร็ว 
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  นายสุชาติ ศรีวรกร อธิบดีศาลปกครองยะลา ตอบชี้แจงว่าคดีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในศาล 
เป็นคดีระหว่างรัฐและเอกชน หากมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในจังหวัดจะช่วยลดข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นได ้
 

  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนน ๒๙๙ เสียง และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณา
ศึกษา จ านวน ๒๕ คน ก าหนดระยะเวลาแปรญัตติ ๗ วัน 
 

  ๑๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)  
 

  เนื่องจากมีเรื่องเสนอใหม่ คือ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระส าคัญ
เกี่ยวกับสตรี) เป็นเรื่องท านองเดียวกัน จึงขออนุญาตที่ประชุมน ามาพิจารณาในคราวเดียวกัน 
  นาย วิษณุ  เค รืองาม  รองนายกรัฐมนตรี  ได้ น า เสนอหลั กการและเหตุ ผลของ 
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย
ที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ วินิจฉัยว่าบทบัญญัติความผิดฐานหญิงท าให้ตนเองแท้งลูกหรือ
ยอมให้ผู้ อ่ืนท าให้แท้งลูก ตามมาตรา ๓๐๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๒๘ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เนื่องจากการท าแท้งหรือการยุติการตั้ งครรภ์เป็นปัญหาทั้งทางสังคม  
ทางการแพทย์ และทางกฎหมายที่มีความละเอียดอ่อน รวมทั้งเป็นประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมและ
ศีลธรรม ซึ่งถือว่าเป็นความผิดทางอาญาและก าหนดโทษแก่หญิงเพียงฝ่ายเดียวที่ท าให้ตนเองแท้งลูกหรือ 
ยอมให้ผู้อ่ืนท าให้ตนแท้งลูก ทั้งนี้ ความผิดฐานท าให้แท้งลูกมีเจตนารมณ์และคุณธรมทางกฎหมายที่ต้องการ
คุม้ครองชีวิตของทารกในครรภ์ โดยเห็นถึงความส าคัญและคุณค่าของชีวิตมนุษย์ที่ก าลังจะเกิดมา แต่เนื่องจาก
รากฐานของสังคมไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเห็นคุณค่าของชีวิตมนุษย์เพียงเท่านั้น แต่ยังต้องมีปัจจัยอ่ืนที่ส าคัญเป็น
รากฐานของสังคมประกอบด้วยเช่นเดียวกับการคุ้มครองสิทธิในการมีชีวิตของทารกในครรภ์ หากมุ่งคุ้มครอง
สิทธิของทารกในครรภ์เพียงอย่างเดียว โดยมีได้พิจารณการคุ้มครองสิทธิของหญิงผู้ตั้งครรภ์อันมีมาก่อนสิทธิ
ของทารกในครรภ์เป็นสิ่งที่อาจส่งผลกระทบให้หญิงไม่ได้รับความเป็นธรรมและถูกลิดรอนหรือจ ากัดสิทธิในเนื้อ
ตัวร่างกายของหญิงซึ่งเป็นสิทธิตามธรรมชาติ อันเป็นสิทธิพ้ืนฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่บุคคลย่อมมี
สิทธิและเสรีภาพที่จะกระท าการใดหรือไม่กระท าการใดต่อชีวิตและร่างกายของตนได้ตราบเท่าที่การกระท านั้น
ไม่ไปรบกวนหรือล่วงล้ าเข้าไปในสิทธิหรือเสรีภาพของผู้อ่ืน รวมทั้งยังส่งผลกระทบถึงสิทธิในการก าหนด
เจตจ านงของหญิงตั้งครรภ์ที่ครอบคลุมไปถึงสิทธิในการตัดสินใจของหญิงว่าจะยุติการตั้งครรภ์หรือตั้งครรภ์
ต่อไปหรือไม่ การคุ้มครองสิทธิของทารกในครรภ์และสิทธิของหญิงตั้งครรภ์ต้องให้เกิด ความสมดุลกัน 
โดยอาจต้องน าช่วงระยะเวลาการตั้งครรภ์มาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา การปฏิเสธสิทธิของหญิงโดย
ปราศจากการก าหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่เหมาะสมดังเช่นมาตรา ๓๐๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา  
เป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของหญิงเกินความจ าเป็น ประกอบกับรัฐมีหน้าที่ก าหนดให้มีมาตรการส่งเสริม
ให้บุคคลใช้สิทธิและเสรีภาพโดยจัดให้มีมาตรการในการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย  ถูกต้องตามกฎหมาย  
ไม่กระทบต่อการใช้สิทธิของหญิง และในขณะเดียวกันก็ต้องเข้าไปดูแลและคุ้มครองชีวิตของทารกในครรภ์  
มิให้ถูกกระทบสิทธิในการมีชีวิตด้วยเช่นกัน บทบัญญัติมาตรา ๓๐๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา จึงกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของหญิงเกินความจ าเป็น ไม่เป็นไปตามหลักแห่ งความได้สัดส่วน  
และเป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพตามมาตรา ๒๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้  
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ศาลรัฐธรรมนูญยังได้ให้ข้อเสนอแนะด้วยว่าประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรื่องการท าแท้ง
สมควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ ในปัจจุบัน สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับความผิดฐานท าให้แท้งลูก โดยก าหนดอายุครรภ์ส าหรับความผิดฐานหญิงท าให้ตนเองแท้งลูกหรือยอม
ให้ผู้อ่ืนท าให้ตนแท้งลูกตามมาตรา ๓๐๑ รวมทั้งเพ่ิมเหตุยกเว้นความผิดฐานท าให้แท้งลูกตามมาตรา ๓o๕  
ให้สอดคล้องกับค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวและสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น  
  สมาชิกฯ ได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ   
สมาชิกฯ ได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ อาทิ  ระยะเวลาที่จะสามารถ
อนุญาตให้ท าแท้งได้อย่างถูกกฎหมายว่าควรใช้ระยะเวลา ๑๒ หรือ ๒๔ สัปดาห์ ตัวเลขใด จะท าให้เพศหญิง
เกิดความปลอดภัยมากที่สุด ทั้งนี้ กฎหมายท าแท้งควรก่อให้เกิดความเสมอภาคทางเพศ ลดอัตราการท าแท้งที่
ผิดกฎหมาย โดยเปิดโอกาสให้เพศหญิงมีทางเลือกในการท าแท้ง ซึ่งต้องให้ความช่วยเหลือคนท้องโดยไม่พร้อม 
ได้มีโอกาสในสังคม ไม่ถูกสังคมตีตรา หรือประณามจนไม่มีที่ยืนในสังคม และเพ่ือลดอัตราการท าแท้งลง  
ถือเป็นการหาทางออกให้กับผู้หญิง เพ่ือการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ การก าหนดระยะเวลาของ 
อายุครรภ์ในการยุติการตั้งครรภ์ให้มีความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด โดยค านึงถึงองค์ประกอบ
ในหลาย ๆ ด้าน นอกจากนี้ ควรก าหนดสวัสดิการส าหรับหญิงตั้งครรภ์ อาทิ ค่าตอบแทนและสิทธิในการ 
ลาคลอด ลาเพ่ือเลี้ยงบุตร ตลอดจนสิทธิในการลาเพ่ือช่วยเลี้ยงบุตรของบิดาด้วย อย่างไรก็ตาม การท าแท้ง 
เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน บางพ้ืนที่ถือว่าเป็นขัดต่อหลักศาสนา แต่เป็นการแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้ถูกต้อง  
ตามหลักรัฐธรรมนูญ และเป็นตามค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และการก าหนดโทษกับผู้ ที่กระท าผิด  
ควรมีความเหมาะสม ไม่รุนแรงและไม่หนักเกินไป การวินิจฉัยโรคส าหรับทารกที่อยู่ในครรภ์ในช่วงอายุ  
๑๒ สัปดาห์ อาจยังไม่มีความชัดเจน จึงอยากฝากให้คณะกรรรมาธิการฯ น าไปพิจารณาอย่างละเอียดอีกครั้ง 
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระบุให้ชัดตามหลักแพทยสภา เพ่ือจะได้สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการให้สิทธิในการตัดสินใจเพ่ือจะยุติการท าแท้งนั้น ตลอดจนควรมีการปรับปรุงถ้อยค า 
ในร่าง พ.ร.บ. ให้มีความเหมาะสม โดยจะต้องมีแพทย์ นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์ ร่วมตัดสินใจด้วย 
แทนการให้อ านาจแก่ผู้ที่ตั้งครรภ์เพียงหนึ่งคน และควรให้แพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมมีสิทธิ์ในการปฏิเสธ
ที่จะไม่ท าแท้ง หากเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายและไม่ถูกต้อง  
  นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย ตอบชี้แจงว่า กรมอนามัยมีบทบาทส าคัญตาม 
นโนบายกระทรวงสาธารณสุข ในการก าหนดขอบเขตประเภทการให้บริการอนามัยเจริญพันธุ์ ซึ่งขณะนี้
ประเทศไทยได้พัฒนาระบบการบริการซึ่งจะสอดคล้องกับนัยยะที่ได้เสนอมาปรับแก้ไขในครั้งนี้ โดยเฉพาะ  
อย่างยิ่งในประเด็นเรื่องของอายุครรภ์ที่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ ด้วยขณะนี้กรมอนามัยได้ก าหนดมาตรฐาน 
การบริการในส่วนอนามัยเจริญพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ด้วยหลักการว่า 
ต้องประกอบด้วยขั้นตอน ๑๒ ขั้นตอนที่ส าคัญ อาทิ การให้ค าปรึกษา การให้บริการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้มีการการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ แล้ว 
และได้ผ่านความเห็นชอบจากหลายฝ่ายแล้วเช่นกัน 
  ศ .พ ญ . วิบู ลพ รรณ  ฐิต ะดิ ลก  สู ติ น รีแพทย์  ตอบชี้ แจ งถึ งป ระ เด็ น การ ใช้ ห ลั ก 
ทางวิทยาศาสตร์และหลักทางการแพทย์เพ่ือเป็นหลักในการปฏิบัติ ส่วนการตัดสินใจขึ้นกับผู้ที่เป็นผู้ปกครอง
ของผู้ตั้งครรภ์หากยังไม่บรรลุนิติภาวะที่มีอ านาจในการตัดสินใจ หากอายุครรภ์มากแต่มีความจ าเป็นต้องยุติ
การตั้งครรภ์นั้น จะยึดหลักกฎหมายและความปลอดภัยเป็นหลัก 
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  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนน ๒๘๔ เสียง และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาศึกษา 
จ านวน ๓๙ คน ก าหนดระยะเวลาแปรญัตติ ๗ วัน และที่ประชุมมีมติเห็นด้วยให้ใช้ร่าง พ.ร.บ.ที่คณะรัฐมนตรี
เสนอเป็นหลัก ด้วยคะแนน ๒๑๔ เสียง โดยนัดประชุมคณะ กมธ. ครั้งแรกในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๓  
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๔ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา  
 

  จากนั้น สมาชิกฯ ได้เสนอญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ โดย นายอรรถกร  
ศิริลัทธยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ และคณะ เป็นผู้เสนอ และญัตติด่วน เรื่อง ขอให้ 
สภาผู้แทนราษฎรหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ระลอกใหม่ โดย นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย และคณะ เป็นผู้เสนอ  
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕๔ (๑) เนื่องจากเป็นญัตติด่วนในท านองเดียวกัน 
ประธานฯ จึงได้ขออนุญาตที่ประชุมน ามาพิจารณาในคราวเดียว 
 

  นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ  ได้น าเสนอ
หลักการเหตุผลของญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ โดยได้กล่าวถึงที่มา สภาพปัญหาและ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งประเทศและการระบาดครั้งนี้ 
มีผู้ติดเชื้อเป็นจ านวนมากจากการลักลอบเข้าประเทศของชาวต่างชาติตามแนวตะเข็บชายแดน ทั้งนี้  
เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ติดเชื้อเข้ามาแพร่เชื้อในประเทศไทยได้อีก รัฐบาลได้จัดให้มีก าลังเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและ
ตรวจตราอย่างเข้มงวด พร้อมขอฝากไปยังรัฐบาลว่าขณะนี้ขอให้รัฐบาลมองหลายมิติ โดยขอให้ค านึงถึง
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วย ซึ่งมาตรการต่าง ๆ  ที่รัฐจะออกมานั้นต้องมีความสมดุลกับ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วย เพราะจากการกระบาดครั้งก่อนส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศเป็นอย่างมาก และเศรษฐกิจก าลังฟ้ืนตัว แต่กลับมีการระบาดระลอกใหม่เกิดขึ้นอีกครั้ง อาจท า
ให้เศรษฐกิจทรุดตัวลงอีกอย่างแน่นอน ตลอดจนขอให้เพ่ิมสิทธิ์ในการซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ เพ่ือให้มี
จ านวนเพียงพอต่อประชาชากรในประเทศ แต่ในภาวะวิกฤตเช่นนี้นับว่ายังมีเรื่องดีบ้าง คือ การที่ประเทศไทย
ได้สานสัมพันธ์ด้วยการท าข้อตกลง MOU ร่วมกับสหราชอาณาจักร ในโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยการจองล่วงหน้าและการจัดซื้อวัคซีนกับบริษัทแอสตราเซเนกา ประเทศไทย  
และบริษัทแอสตาเซเนกา สหราชอาณาจักร ซึ่งเมื่อวัคซีนผลิตได้ส าเร็จ ประเทศไทยจะรับมาด าเนินการ
แจกจ่ายให้แก่ประชากรในประเทศ ตลอดจนเป็นสินค้าสาธารณะเพ่ือให้ประชากรในภูมิภาคอาเซียนเข้าถึง 
ไดด้้วย 
  นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย ได้น าเสนอหลักการ
และเหตุผลของญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ โดยได้กล่าวถึงรายงานสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศที่ติดกับประเทศไทย มีจ านวนผู้ป่วย
เพ่ิมมากขึ้น มีแรงงานข้ามถ่ินได้ลักลอบเข้ามายังประเทศไทย โดยไม่ผ่านการตรวจคัดกรองโรค และเดินทางไป
ยังแหล่งชุมชนต่าง ๆ จนท าให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐ  
ตลอดจนสภาวะแวดล้อมที่อยู่กันอย่างแออัดท าให้สถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงเป็นวงกว้าง  
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ส่งผลต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทะเลและการท่องเที่ยว ต้องหยุดชะงักลง จึงอยากให้ 
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
ระลอกใหม่ เพ่ือส่งข้อคิดเห็นไปยังรัฐบาลเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  สมาชิกฯ ได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ อาทิ  
การระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ ท าให้เกิดความเสียหายต่อประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
เป็นช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ หลายที่เตรียมจัดงานเพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งก็หวังว่า
บุคลากรทางการแพทย์จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดระลอกใหม่ ในครั้ งนี้ ได้  
โดยน าเอาประสบการณ์ในต้นปี รวมถึงการบริหารสถานการณ์ของประเทศเพ่ือนบ้านที่สามารถควบคุม  
และบริหารสถานการณ์ได้ สิ่งแรกที่รัฐบาลจะต้องรีบด าเนินการตรวจสอบคือ ต้องหาคนที่กระท าความผิดมา
ลงโทษให้ได้ เพราะสร้างความเสียหายต่อประเทศเป็นอย่างมาก มีการลักลอบน าเข้าแรงงานต่างชาติ  
ที่ผิดกฎหมาย รวมถึงสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานไม่ถูกสุขภาวะ และการเข้าไม่ถึงระบบบริการ 
ด้านสาธารณสุข นอกจากนี้  รัฐบาลต้องบริหารจัดการและเร่งแก้ไขปัญหาให้คลี่คลายสถานการณ์การแพร่
ระบาดระลอกใหม่นี้ ให้ได้ และที่ส าคัญต้องป้องกันมิให้เกิดปัญหาการลักลอบแรงงานข้ามชาติขึ้นอีก  
เพราะท าให้คนในประเทศได้รับความเดือดร้อน อย่างไรก็ตาม การปิดประเทศย่อมส่งผลต่อความเป็นอยู่  
และเศรษฐกิจ รวมถึงกลุ่มแรงงานและกลุ่มผู้ประกอบการทุกกลุ่ม การแพร่ระบาดรอบนี้ พร้อมทั้งขอสอบถาม
ไปยังรัฐบาลว่ามีนโยบายในการเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้อย่างไร ซึ่งรัฐจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน  
พร้อมกันนี้ ขอฝากให้ก าลังแก่บุคลากรทางการแพทย์และเป็นก าลังใจให้ประชาชนทุกคนเฝ้าระมัดระวังตนเอง 
แต่อย่าตื่นตระหนก และรัฐบาลต้องเร่งหาปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือจะได้จ ากัดวงของการแพร่ระบาดได้โดยเร็ว  
และให้ข้อมูลต่อสาธารณะด้วยความเป็นจริง เพ่ือจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุด ต้องเตรียมแผนการรับมือให้กับ  
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพ่ือช่วยเรื่องการจ้างงาน การช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs  โดยน าความผิดพลาด 
ในอดีตมาเป็นบทเรียน รวมถึงควบคุมราคาหน้ากากอนามัยอย่าให้มีการปรับราคาสูงขึ้น ตลอดจนการกักตุน
หน้ากากอนามัย และการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ รัฐบาลควรให้มีการตรวจโควิด-๑๙ ฟรี เพ่ือให้ผู้ที ่
มีความเสี่ยงได้รับโอกาสในการเข้ารับการตรวจ เพ่ือที่จะรักษาได้ทันเวลา และหากจะล็อคดาวน์ประเทศ  
ต้องมีการเยียวยาอย่างทั่วถึงและเพียงพอ เพราะการระบาดระลอกใหม่ ไม่ใช่ความผิดของประชาชน  
ดังนั้น ประชาชนไม่ควรต้องเดือดร้อนจากเหตุการณ์ครั้งนี้ 
   เมื่อสมาชิกฯ ได้อภิปรายเป็นเวลาเป็นสมควรแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยให้น าส่ง
ข้อคิด เห็ นและข้อ เสนอแนะญั ตติทั้ ง ๒  ญั ตติ  เพ่ื อน าส่ งไป ให้ รัฐบาล พิจารณ าด าเนินการต่อไป 
พร้อมกันนี้  ประธานในที่ประชุม ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -๑๙  
อย่างเคร่งครัด เพ่ือท าหน้าที่ผู้แทนของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๙.๕๐ น. 
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